
 

149. löggjafarþing 2018–2019.
Þingskjal 127  —  127. mál.

Fyrirspurn

til dómsmálaráðherra um embætti lögreglustjórans á Suðurlandi.

Frá Heiðu Guðnýju Ásgeirsdóttur.

Er fyrirhugað að fjölga stöðugildum hjá embætti lögreglustjórans á Suðurlandi með aukn-
um framlögum í fjárlögum fyrir árið 2019? Ef svo er, hversu mörg stöðugildi bætast við hjá
embættinu?

Skriflegt svar óskast.

 


